

QUỲNH PHỤ

Đổi thay nhờ xây dựng nông thôn mới

Với sự chỉ đạo quyết liệt và đổi mới trong cách làm, những năm qua, huyện Quỳnh Phụ đã gặt hái được nhiều thành quả trong xây dựng nông thôn mới (NTM), diện mạo vùng quê thuần nông có nhiều khởi sắc, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt. Hiện nay, Quỳnh Phụ đang nỗ lực đưa các xã còn lại về đích NTM.

Theo ông Nguyễn Quang Cơ, Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Phụ, khi bắt tay vào xây dựng NTM, huyện xác định có nhiều khó khăn. Trong đó đầu tư cho cơ sở hạ tầng được xem là quan trọng nhất, muốn đạt được các tiêu chí này, đòi hỏi ở địa phương phải có nguồn kinh phí lớn. Tuy nhiên, huyện đã thay đổi cách làm, không thực hiện dân trả mà ưu tiên tập trung cho những xã có điều kiện về đích sớm. Ban chỉ đạo của huyện làm việc với từng xã, rà soát, đánh giá từng tiêu chí cụ thể, cũng như phương án tháo gỡ, giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc, đồng thời đẩy mạnh đầu tư xây dựng để có nguồn lực... Với quyết tâm của cả hệ thống chính trị cùng sự



Chuyển đổi cơ cấu cây trồng đã giúp nhiều nông dân làm giàu.

đồng thuận của nhân dân, đến nay, Quỳnh Phụ đã có 28/36 xã đạt chuẩn NTM, năm 2018, 3 xã phấn đấu đạt chuẩn NTM. Về Quỳnh Phụ hôm nay, nhiều người không khỏi ngạc nhiên trước một diện mạo mới của những con đường liên thôn, liên xóm đã được trải bê tông phẳng phiu, rộng rãi. Những con đường mới như nối dài thêm những niềm vui, rút ngắn khoảng

cách giàu nghèo, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của nhân dân. Chính sự chung tay góp sức, hiến đất làm đường của nhiều người dân nơi đây đã góp phần tạo ra nguồn lực và tiền đề đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM của địa phương. Hệ thống thủy lợi, trường học, trạm y tế, các công trình văn hóa được đầu tư đã tạo sinh khí phấn khởi

cho người dân. Đường làng, ngõ xóm ngày càng khang trang, sạch đẹp; an ninh trật tự nông thôn được giữ vững. Nhờ kinh tế phát triển nên hầu hết số lao động trong độ tuổi của huyện đều có việc làm, thu nhập ổn định, trung bình đạt trên 30 triệu đồng/người/năm, chất lượng đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên.

Cùng với đó, việc

chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tái cơ cấu trong sản xuất nông nghiệp nhằm nâng cao cuộc sống cho người dân được lãnh đạo các cấp huyện Quỳnh Phụ quan tâm, chú trọng thực hiện. Huyện tập trung tái cơ cấu theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, trọng tâm là khai thác có hiệu quả các loại cây trồng, vật nuôi có lợi thế của địa phương, xây dựng các mô hình cánh đồng mẫu. Từng bước hình thành những vùng sản xuất hàng hóa tập trung, chỉ riêng vụ đông, thời gian qua, huyện Quỳnh Phụ đã xây dựng gần 50 mô hình cánh đồng mẫu tại các xã, với quy mô 50ha/cánh đồng trồng ớt, ngô, dưa bí, rau màu các loại, góp phần tăng thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân, giúp nông dân yên tâm gắn bó với đồng ruộng và mở rộng diện tích trồng cây màu vụ đông. Hàng nghìn hộ gia đình nông dân đã có cuộc sống khá, giàu nhờ vào vụ đông, với thu nhập từ 50 - 200 triệu đồng.

Chăn nuôi từ quy mô nhỏ lẻ đã chuyển dần sang tập trung theo hướng hàng hóa, với nhiều trang trại, gia trại lần lượt ra đời và ngày càng được nhân rộng. Nhiều địa phương có phong trào chăn nuôi tập trung phát triển cả về quy mô, số lượng và quy thành vùng sản xuất hàng hóa như vùng nuôi lợn nái ngoại xã: Quỳnh Minh, Quỳnh

Hoa, An Tràng, Quỳnh Hội; vùng nuôi gia cầm: Quỳnh Sơn, Quỳnh Khê, Quỳnh Châu; vùng trồng thủy sản: An Thanh, An Mỹ, An Ninh. Ông Nguyễn Đình Triệu, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện khẳng định: Phát triển kinh tế trang trại, gia trại là hướng đi phù hợp, đẩy nhanh việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, góp phần không nhỏ trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, giúp nhiều nông dân vươn lên làm giàu, đồng thời tạo chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, đẩy nhanh quá trình xây dựng NTM tại mỗi địa phương.

Để hoàn thành mục tiêu trở thành huyện NTM vào năm 2019, công việc phía trước của Quỳnh Phụ còn rất nhiều, rất nặng nề. Bởi đến nay, huyện vẫn còn 8 xã chưa đạt chuẩn NTM, bộ tiêu chí huyện NTM, Quỳnh Phụ vẫn còn 4 tiêu chí (quy hoạch, giao thông, y tế - văn hóa - giáo dục, môi trường) chưa đạt. Cũng theo ông Nguyễn Quang Cơ, Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Phụ từ nay đến cuối năm huyện tập trung dồn sức hoàn thiện các tiêu chí còn lại của 3 xã Đông Hải, Quỳnh Bảo, An Dục, phấn đấu về đích trong năm 2018; tiếp tục chỉ đạo các xã còn lại đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành xây dựng NTM vào năm 2019.

ĐỨC DUNG

Phó Thủ tướng yêu cầu điều hành ổn định giá những tháng cuối năm



Ảnh minh họa

(vtv.vn) Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tổ chức thực hiện có hiệu quả các giải pháp, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc điều hành giá các mặt hàng những tháng cuối năm 2018 và định hướng điều hành giá cho cả năm 2019.

Trong đó, các bộ, ngành, địa phương chủ động theo dõi sát diễn biến giá cả thị trường đối với các mặt hàng có xu hướng tăng cao trong thời gian gần đây như: xăng dầu, khí hóa lỏng, thịt lợn; cần chủ động rà soát, cân đối cung cầu, sử dụng hợp lý quỹ bình ổn giá để bình ổn thị trường, đặc biệt trong các thời điểm lễ, tết; đẩy nhanh thực hiện giảm giá các mặt hàng có khả năng giảm giá (thuốc chữa bệnh cho người, vật tư y tế, dịch vụ sử dụng đường bộ BOT...).

Phó Thủ tướng yêu cầu, với mặt hàng xăng dầu, nếu có biến động lớn về giá, phải tính đến việc tạm không triển khai trong một thời gian để bình ổn giá; tiếp tục nghiên cứu các giải pháp để thúc đẩy tăng tỷ trọng sử dụng nhiên liệu sinh học. Với điện, trường hợp cần thiết phải tăng giá điện cần cân nhắc định chính ở mức phù hợp, gắn liền đẩy mạnh công khai, minh bạch thông tin về giá.

Đối với dịch vụ giáo dục, Phó Thủ tướng yêu cầu đánh giá những tác động của việc tăng học phí trong năm học 2018 - 2019; đăng ký và dự kiến mức tăng học phí và việc thực hiện lộ trình giá thị trường trong năm 2019.

Tác động của El Nino và La Nina trong nông nghiệp

(vtv.vn) Tại hội thảo công bố báo cáo về tăng cường tính chống chịu của hệ thống nông nghiệp, thực phẩm trước các tác động của El Nino - Dao động phương Nam (ENSO) tại Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Ngân hàng Thế giới tổ chức ngày 26/10 tại Hà Nội, đại diện nhóm nghiên cứu của WB cho biết, Việt Nam là quốc gia chịu tác động của biến đổi khí hậu, các hiện tượng thời tiết cực đoan như mưa nhiều, nắng nóng gia tăng...

Theo nhóm nghiên cứu, ENSO (bao gồm hai giai đoạn là El Nino và La Nina) tác động nghiêm trọng đến khí hậu, lĩnh vực nông nghiệp, nền kinh tế và đời sống xã hội của Việt Nam khi hiện tượng này có xu hướng làm giảm và tăng lượng mưa.

Thời gian qua, Ngân hàng Thế giới đã tiến hành nghiên cứu về hiện tượng ENSO và tính ảnh hưởng của nó đối với nền kinh tế Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp sản lượng hoa màu thường giảm do tác động của El Nino.

Với mỗi đợt El Nino cường độ mạnh, GDP sẽ giảm 2,5 tỷ USD, hơn 1,7 triệu người sẽ rơi xuống dưới chuẩn nghèo. Để tăng cường khả năng chống chịu, Ngân hàng Thế giới khuyến cáo một số biện pháp như tăng cường các giống cây chịu hạn, bổ sung tưới, tiêu, phân phối lương thực dự trữ và trợ cấp tiền mặt cho hộ nghèo.

HÀ THANH

ĐÔNG QUÝ

Được mùa lúa giống

Liên kết sản xuất lúa giống giữa HTX DVNN xã Đông Quý (Tiền Hải) với Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Seed triển khai được 17 năm nay. Hiệu quả trong việc liên kết đã đem lại nhiều lợi ích cho nông dân, bảo đảm nguồn thu nhập ổn định.

Cùng với ông Nguyễn Xuân Hưng, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã Đông Quý rong ruổi qua những cánh đồng đang vào vụ thu hoạch, chúng tôi gặp gỡ bà con nông dân với niềm vui lộ rõ trên từng khuôn mặt râm nắng trước một vụ mùa bội thu. Trên cánh đồng thôn Hải Nhuận, bà con nông dân khẩn trương chạy đua với thời gian để hoàn tất công việc thu hoạch lúa vụ mùa. Ông Tạ Văn Thăng, Trưởng thôn Hải Nhuận chia sẻ: Thôn Hải Nhuận có 200 mẫu cấy lúa giống cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Seed. Những năm qua, Công ty

thực hiện tốt các cam kết với bà con nông dân như thu mua hết sản lượng; hỗ trợ kỹ thuật khi xảy ra thiên tai, dịch bệnh, nhằm ổn định thu nhập cho người dân khi tham gia sản xuất lúa giống. Hiệu quả kinh tế của người nông dân khi tham gia sản xuất lúa giống tăng cao hơn so với sản xuất lúa thường, được tiếp cận tiến bộ kỹ thuật và nguồn giống gốc mới. Đang thu hoạch lúa tại chân ruộng, ông Hà Văn Túy cho biết: Mặc dù sản xuất vụ mùa năm nay gặp nhiều khó khăn ngay từ đầu vụ do bệnh lùn sọc đen, ngập úng, tuy nhiên vượt qua khó khăn các hộ nông dân xã Đông Quý đã thực hiện tốt các biện pháp phòng, trừ sâu bệnh, chăm sóc lúa mùa nên năng suất lúa khá cao. Vụ mùa này gia đình ông Túy cấy 7 mẫu lúa giống Bắc thơm số 7 cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Seed. Trong quá trình sản xuất lúa giống

nhân viên HTX DVNN và cán bộ Công ty đã về giúp đỡ từ khâu gieo mạ, khử lùn, gặt lúa nên ông Túy rất yên tâm. Ngoài ra, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Seed còn ứng trước giống cấp nguyên chủng để gieo cấy. Trước khi xuống giống được HTX tập huấn hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, phòng, trừ sâu bệnh và hỗ trợ suốt quá trình cây lúa sinh trưởng, phát triển. Chất lượng lúa giống năm nay của gia đình ông Túy bảo đảm yêu cầu của Công ty để ra; năng suất lúa ước đạt khoảng 1,7 tạ/sào. Năm 2017, từ diện tích cấy lúa giống mang lại cho gia đình ông Túy khoảng 100 triệu đồng.

Ông Nguyễn Xuân Hưng cho biết: Diện tích vụ mùa của xã Đông Quý đạt trên 279ha, trong đó 134ha cấy lúa giống cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Seed. Những năm qua, việc liên kết đầu



Thu hoạch lúa mùa tại Đông Quý (Tiền Hải).

ra sản phẩm tương đối ổn định khi được Công ty bao tiêu với giá trị cao hơn lúa thường khoảng 1,3 lần nên khi tham gia cấy lúa giống nông dân không chỉ có lợi về mặt kinh tế mà còn được sử dụng lúa giống gốc, chất lượng tốt để sản xuất ra giống canh tác có khả năng kháng bệnh cao. Trong quá trình sản xuất, Công ty cũng thường xuyên cử cán bộ kỹ thuật xuống cơ sở để hướng dẫn nông dân

quy trình sản xuất từ khâu xuống giống, chăm sóc, thu hoạch và khâu khử lùn. Về phía HTX có trách nhiệm chuyển giao khoa học kỹ thuật cho bà con xã viên từ khâu làm đất, chăm sóc, làm cỏ, phun trừ sâu bệnh, khử lùn... đến việc bảo quản máy móc thu hoạch lúa. Sự hợp tác sản xuất lúa giống giữa doanh nghiệp với bà con nông dân địa phương đã trở thành mô hình kết ổn định, đem lại nhiều lợi

ích cho các bên tham gia, nhất là đối với người nông dân trực tiếp sản xuất. Dự kiến năng suất lúa giống vụ mùa này của Đông Quý đạt gần 54 tạ/ha, sản lượng cao hơn vụ mùa năm trước, đạt khoảng 400 tấn. Có thể khẳng định, việc sản xuất lúa giống bằng sự liên kết giữa HTX với Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Seed mang lại hiệu quả, lan tỏa trên từng chân ruộng.

MẠNH THẮNG

Mô hình chợ an toàn thực phẩm cần nhân rộng

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP) trong sản xuất, kinh doanh, Sở Công Thương đã chọn chợ thị trấn Đông Hưng (Đông Hưng) để xây dựng mô hình chợ thí điểm bảo đảm vệ sinh ATTP của tỉnh. Người tiêu dùng vui mừng, yên tâm vì mua được những thực phẩm an toàn, còn tiểu thương phấn khởi vì số lượng khách vào mua hàng đông hơn nên thu nhập cũng tăng lên.

Chợ thị trấn Đông Hưng có tổng diện tích 6.635m² được bố trí xây dựng 69 ki-ốt, 4 dãy lán đáp ứng cho gần 200 hộ kinh doanh và các công trình phụ trợ khác như: hệ thống thoát nước ngầm, điện sáng, bể nước phục vụ hoạt động chợ và phòng cháy, chữa cháy,

công trình vệ sinh công cộng, nhà điều hành ban quản lý chợ... Đây là chợ được Công ty Cổ phần Sản xuất xuất nhập khẩu Phú Hưng đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động từ tháng 7/2017. Ông Trần Bá Tuấn, Phó Giám đốc Công ty cho biết: Doanh nghiệp đã đầu tư hơn 19 tỷ đồng để thiết kế và xây dựng chợ bảo đảm các tiêu chuẩn của một chợ kinh doanh thực phẩm. Sàn khu vực buôn bán thực phẩm thoát nước tốt, không đọng nước và để thực hiện công việc vệ sinh; mái che, tường, cột làm bằng vật liệu bền, không bị dột, thấm nước và có khả năng chịu lửa tốt bảo đảm cho các hộ kinh doanh thuận lợi, an toàn. Để thu hút tiểu thương đăng ký kinh doanh và người dân họp chợ, doanh nghiệp

miễn phí tiền thuê ki-ốt và quầy hàng 1 năm, tổ chức trông coi xe miễn phí, phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền người dân vào chợ mới, thực hiện tốt công tác an ninh trật tự trong chợ.

Ông Bùi Duy Đăng, Trưởng ban Quản lý chợ thị trấn Đông Hưng cho biết, ngoài nhiệm vụ quản lý, điều hành hoạt động chợ, Ban Quản lý còn tổ chức quét dọn vệ sinh chợ sau mỗi phiên họp chợ, tuyên truyền các hộ buôn bán không kinh doanh ngoài chợ ảnh hưởng mỹ quan, gây mất an toàn giao thông và khói bụi làm ô nhiễm thực phẩm. Đặc biệt, Ban Quản lý chợ cũng thường xuyên trao đổi, khuyến cáo các tiểu thương kinh doanh hàng hóa có nguồn gốc rõ ràng; thực hiện quy trình

giết mổ, chế biến thịt gia súc, gia cầm bảo đảm vệ sinh, an toàn; có ý thức giữ gìn vệ sinh chung, không để mất vệ sinh ATTP tại chợ.

Tại chợ thị trấn Đông Hưng, trong số gần 200 hộ kinh doanh thuê ki-ốt và quầy bán hàng cố định thường xuyên, có tới 60% số hộ chuyên buôn bán thực phẩm: rau, củ, quả, gia cầm, thủy cầm và thịt gia súc, gia cầm và thủy sản. Nhờ được Ban Quản lý chợ tuyên truyền, được Phòng Thương mại (Sở Công Thương) tổ chức lớp tập huấn và cấp giấy xác nhận kiến thức ATTP nên các hộ kinh doanh thực phẩm đều có ý thức thực hiện các quy định về kinh doanh thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, an

toàn và tuân thủ quy trình giết mổ, chế biến, bảo quản thực phẩm bảo đảm vệ sinh ATTP. Ông Nguyễn Xuân Liệu, tiểu thương chuyên kinh doanh thịt, gà và sản phẩm chế biến từ thịt, gà tại chợ thị trấn Đông Hưng chia sẻ: Khi được cơ quan chức năng tập huấn kiến thức về ATTP, tôi hiểu rõ hơn những nguy cơ dẫn đến mất vệ sinh ATTP từ khâu nhập đầu vào, chế biến, bảo quản và bày bán.

Việc chấp hành quy định về ATTP giúp cho tiểu thương chúng tôi kinh doanh thuận lợi vì người tiêu dùng yên tâm, tin tưởng vào sản phẩm của mình, khách mua cũng đông hơn. Hiện nay, mỗi ngày, gia đình tôi tiêu thụ được từ 50 - 60kg thịt thỏ, 10 - 15kg thịt gà, tăng gần 2 lần so với trước.

Việc xây dựng thí điểm mô hình chợ ATTP còn góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý của Ban Quản lý chợ, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác kiểm tra, giám sát của các ngành chức năng trong lĩnh vực ATTP. Khi được công

nhận đạt các tiêu chí về chợ ATTP, uy tín và thương hiệu, tốc độ lưu chuyển hàng hóa tại chợ tăng lên, kích thích thương mại phát triển và hỗ trợ cho ngành Nông nghiệp nâng cao giá trị gia tăng.

Ông Vũ Ngọc Khiếu, Giám đốc Sở Công Thương

cho biết: Trước tình trạng vi phạm về ATTP diễn biến hết sức phức tạp, gây hoang mang, lo lắng cho người tiêu dùng, việc xây dựng, duy trì và nhân rộng mô hình chợ thí điểm bảo đảm vệ sinh ATTP tại các địa phương được đánh giá là rất cần thiết và cấp

bách. Điều này không chỉ giúp người tiêu dùng được tiếp cận các sản phẩm thực phẩm an toàn mà còn góp phần khuyến khích những tập thể, cá nhân, doanh nghiệp sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm bảo đảm an toàn vệ sinh.



Thực hiện kinh doanh thực phẩm an toàn, các hộ tiểu thương có thêm nhiều khách hàng, nâng cao thu nhập.